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จากเหตุการณ์ระเบิด ในอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า กรุงเทพมหานคร และท่ีตําบลสะเตง
นอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯให้
ผู้แทนพระองค์ นําสิ่งของพระราชทาน เย่ียมผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ท้ังประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้  เป็นขวัญกําลังใจแก่ ประชาชน ข้าราชการ ทหาร 
ตํารวจ และพลเรือน ตลอดจน ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประเทศชาติ และช่วยให้สังคมไทยน้ันกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
สุขโดยในเร็ววัน 
 
หากพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเน่ือง ท้ังในประเทศและท่ัวโลก จะรับรู้ถึงเรื่องราวการใช้ความ
รุนแรง และการสร้างความหวาดกลัว เกิดข้ึนบ่อยครั้งข้ึน โดยล่าสุด เป็น “การก่อการร้าย” ในเมืองแมนเชสเตอร์ 
ประเทศอังกฤษ  เมืองมาราวี บนเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ และสถานีขนส่ง กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ท้ัง 
3 เหตุการณ์น้ันและความไม่สงบในพื้นท่ีอื่นๆ ท่ัวทุกมุมโลก ในช่วงท่ีผ่านมาน้ัน ประเทศไทยได้แสดงถึงความเห็นใจ
ในการสูญเสีย เสียใจต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอีกด้วย รวมท้ังได้ร่วมประณามการกระทําดังกล่าว 
 
ดังน้ันผมอยากให้ทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ีท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ หรือเล็กช่วยกันเป็นแรงผลักดันให้
ทุกภาคส่วน ท้ังคนในชาติ และเพื่อนบ้าน  ชาติพันธมิตร ได้มีการกระชับความร่วมมือ หันหน้าเข้าหากัน เพื่อ
แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตลอดไปท้ังน้ีปัญหาความไม่มั่นคง ทุกรูปแบบ ย่อมบ่ันทอนความ
เจริญก้าวหน้า และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ท้ังของไทยและประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
สําหรับงานด้านข่าวกรองน้ัน หน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเน่ืองด้วยการทํางาน ของ “ประชาคม
ข่าวกรอง” ท่ีได้มีกระบวนการตามวงรอบข่าวกรองอย่างรัดกุม  มีการวิเคราะห์  ท้ังจากแหล่งข่าวเปิดและทางปิด
จํานวนมาก เพื่อกําหนดความน่าเช่ือถือของแต่ละข่าวได้ ไม่ใช่เอาข่าวลือหรือข่าวท่ีพูดต่อกันไปมาปากต่อปากมา
เอาคิดเอง วิเคราะห์เอาเอง  ท่ีสําคัญการข่าวกรองจะต้องแม่นยําและทันเวลา นําสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ียาก
มาก ท่ีอาจจะทําไม่ได้ถึง 100% เช่น การกําหนดมาตรการระวังป้องกันต่อเป้าหมาย หรือพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ 



พร้อมท้ังหน่วยงานความมั่นคงจะต้องกําหนดมาตรการในการปฏิบัติท้ังก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์ เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ข้ึนแล้ว จะเป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อไป เพื่อท่ีจะหาผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้ 
ซึ่งจําเป็นต้องมีความชัดเจนด้วยพยานหลักฐาน  ท้ังบุคคล และวัตถุพยานการทํางานของหน่วยการข่าว หน่วยงาน
ความมั่นคง และเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนน้ันจําเป็นต้องมีความสอดคล้อง มีข้ันมีตอน และต้องทํางานอย่าง
รอบคอบรัดกุม โดยไม่ทําตามกระแส 
 
ท่ีสําคัญประชาชนทุกคนต้องเข้าใจ ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง บ้านเมืองของเรายังมีผู้ประสงค์ร้าย ทําลายประเทศอยู่ ถ้า
หากว่าทุกคนช่วยกัน จะทําให้งานการข่าวของเราดีข้ึน และจะสามารถกําจัดคนเหล่าน้ันให้หมดไปได้โดยเร็ว 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคง ปัจจุบันมีข้อมูลเครือข่ายการก่อเหตุร้ายอยู่เป็นจํานวนมาก ในหลายๆ
พฤติกรรม ท้ังกลุ่มบุคคลและบุคคล แต่เราจะต้องดําเนินการพิสูจน์ทราบให้เกิดความแน่ชัดก่อน และจะต้อง
ระมัดระวังการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การท่ีจะให้มีข่าวออกมาก่อน เป็นไปไม่ได้ทุกเร่ือง ท้ังน้ี ผมไม่อยากให้
สังคมมองว่าการข่าวกรองของรัฐล้มเหลว เพราะงานการข่าวกรองน้ันไม่มี 100 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว  
ท่ีผ่านมาเราต้องทําให้มากที่สุด ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากงานด้านข่าวกรองซึ่งเราทํามาอย่างต่อเน่ือง ถ้าเรา
สามารถป้องกันได้ก่อน ก็จะเป็นการดี  หลายเหตุการณ์ที่ไม่เกิดข้ึน แล้วไม่เป็นข่าว เพราะเหตุไม่เกิด ก็ต้องไปมอง
ว่าตรงน้ันเขาทําได้ดีแล้ว มีบางส่วนท่ีอาจจะไม่ได้ 100% ก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน ฝ่ายผู้ไม่หวังดีมีกระบวนการ 
วิธีการท่ีคิดแตกต่างกันอยู่ ท้ังทําเองบ้าง จ้างวานบ้าง สั่งการบ้างอะไรทํานองน้ี เพราะฉะน้ันบ้านเมืองเราก็ต้องขจัด
คนแบบน้ีออกไปให้ได้ ขอให้ช่วยกัน เป็นหูเป็นตา เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐบ้าง ซึ่งทุกคนก็ต่างทํางานกันหาม
รุ่งหามคํ่า คนไม่ดียิ่งมาก เจ้าหน้าท่ีก็เหน่ือยหนัก แล้วผลกระทบทางสังคมก็มากข้ึน เพราะฉะน้ันเพื่อเป็นการรักษา
ความสงบสุขของสังคม และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ช่วยเป็นกําลังใจให้กันและกัน แล้วขอให้สุจริตชน
ทุกคนได้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกคนตลอดไป 
  
คสช. ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เป็นระยะเวลาครบ 3 ปีแล้ว ภายใต้สภาพแวดล้อม “ความไร้
เสถียรภาพ” ภายในประเทศ ตามท่ีทุกคนรับรู้ รับทราบกันดีอยู่แล้ว ผนวกกับความไม่มั่นคงของโลก ตามท่ีได้
ยกตัวอย่างไปข้ันต้น  ส่งผลกระทบโดยตรง โดยอ้อมด้วย ต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน แล้วเป็นแรงกดดัน
ให้กับเจ้าหน้าท่ี ประกอบกับมีปัญหาซ้ําเติมมาด้วยเร่ืองปัญหาปากท้อง ก็ทําให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารงาน
มากกว่าในสถานการณ์ปกติ  ยิ่งกว่าน้ัน รัฐบาลน้ียังมีภารกิจ มากมาย  อาจจะมากกว่ารัฐบาลต่างๆที่ผ่านๆ มา 
เพราะเป็นรัฐบาลท่ีอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเป็นมาหลายปี และเป็นรัฐบาลท่ีเป็นความหวังของคนไทยส่วนใหญ่ท้ัง
ประเทศอีกอย่างน้อย 3 ประการด้วยกันคือ 
(1) การแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีหมักหมมมานานในอดีต ต้องแก้ทั้งระบบ แก้ทั้งเป็นปัญหาองค์รวม แล้วปัญหาปลีกย่อย
อีกด้วย  
(2) เร่ืองการปฏิรูปประเทศ เรามีทั้งหมด 11 ด้าน และ 
(3) การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ คือสิ่งท่ีเราคาดหวังว่าอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตให้ได้แล้วก็ทําไปตามน้ัน ให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นพื้นฐานในการวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และการวางแผน



พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีนํามิติความมั่นคงมาร่วมในการพิจารณาด้วย อย่าไปมองด้านใดด้านหน่ึง เกี้อ
กูลซึ่งกันและกันท้ังหมด ความมั่นคง เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม ท้ังหมด มีผลกระทบท้ังสิ้น  รวมท้ังในเร่ือง
ของการการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย และประชาคมโลก ได้แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ ในการประยุกต์ “ศาสตร์
พระราชา” ดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา SDG 2030 ของ
สหประชาชาติอีกด้วย ถึงแม้ว่าปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน จะเป็นอุปสรรคกีดขวางการทํางานของรัฐบาลและ 
คสช. แต่ก็ไม่ได้นําไปสู่ความล้มเหลวแต่อย่างใด ผมอยากยืนยันอย่างน้ัน   
 
รัฐบาลสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จาก GDP ร้อยละ 0.1 ในครึ่งแรกของปี 2557 มาอยู่ท่ีร้อยละ 2.8 ใน
ปี 2558 น่ีคือก่อนหน้าท่ีเราเข้ามา แล้วเราเข้ามาแล้วในปี 2557 ในเดือนพฤษภาคม  และมีการขยายตัวต่อเน่ือง
ตามศักยภาพและภายใต้ข้อจํากัด ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เป็นร้อยละ 3.2 ในปี 2559 และ 3.3 ในไตร
มาสแรกของปีน้ี ผมอยากจะย้ําอีกครั้งหน่ึงว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือ “ระดับของความเข้าใจ ไว้ใจ และความ
ร่วมมือ” ของพี่น้องประชาชน ทุกคน ทุกฝ่าย ท่ีจะเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จอย่างแท้จริง และผมเช่ือว่า เมื่อสุขภาพ
กายและใจของเราดี  เข้มแข็งแล้ว ก็จะเป็นภูมิต้านทานคุ้มกันเรา ให้ปราศจากโรคภัยและเช้ือโรคจากภายนอกได้ 
 
 ท้ังน้ี ในการรายงานผลความคืบหน้า การบริหารราชการแผ่นดิน ครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาลและ คสช. น้ัน ผมคิด
ว่า ขณะน้ียังไม่จําเป็น อาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนัก เพราะเราได้พยายามสร้างการรับรู้มาอย่างต่อเน่ือง แต่
อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร แต่เราก็ทําทุกอย่างมาโดยตลอด แต่ยังมีผู้ท่ีพยายามรอจังหวะและโอกาส ใน
การท่ีจะบิดเบือน “ข้อเท็จจริง” บั่นทอนกันเอง  ท้ังน้ี  คงไม่ใช่เป็นการ “ติเพื่อก่อ” แต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ โดย
ไม่ผ่านกระบวนแสวงหาข้อมูลท่ีครบถ้วน ไม่ฟัง ไม่อ่าน ก็เลยไม่มีข้อมูลท่ีรอบด้าน หยิบเอาเฉพาะบางประเด็น ซึ่ง
เป็นรายละเอียดท่ีต้องแก้ไขอยู่มาโจมตี จนงานใหม่ หรืองานใหญ่ทําไม่ได้ เมื่องานเล็กทําไม่ได้ งานใหญ่ก็ไปไม่ได้
เหมือนกัน เพราะอยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน  เพราะฉะน้ันอยากจะฝากว่า ถ้าหากพี่น้องประชาชนได้มีการติดตามการ
ดําเนินการของทุกกระทรวง หรือทุกหน่วยงาน ตามนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว ความพยายามเหล่าน้ันท่ี
ไม่เป็นกุศลไม่มีเจตนาดีเหล่าน้ัน คงไม่ส่งผลกระทบใดๆ เพราะเราต้องอยู่กันบนพื้นฐานของความไว้เน้ือเช่ือใจ 
ความไว้ใจ ท่ีพี่น้องประชาชน ให้โอกาสผม รัฐบาล และ คสช. ได้ทํางาน ตามท่ีได้แถลงไว้ต้ังแต่ต้น  
 
 สําหรับพี่น้องสื่อมวลชนน้ัน ผมอยากจะขอร้อง ขอให้ทบทวน ได้มีการปรับทัศนคติใหม่ เราคิดอย่างเดิมทําอย่าง
เดิมกันไม่ได้แล้วต่อไปในช่วงน้ี หรือช่วงหน้าด้วย จากเดิมบางส่วนอาจจะเข้าใจกันว่าเราจําเป็นต้องรายงานข่าวให้
ดึงดูด ให้โดนใจโดยอาจจะละเลยจรรยาบรรณของสื่อไปบ้าง แบบน้ีเป็น “การขายข่าว” ไม่ใช่ “การขาย
ความรู้” ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทํางานของท่านเลย สื่อท่ีดีๆ มีอีกมากมาย  ผมเห็นว่าพี่
น้องประชาชนในปัจจุบันน้ันมีการศึกษาสูงข้ึน วุฒิภาวะเพียงพอ มีความรู้เท่าทันและรู้จักการตรวจสอบมากข้ึน ก็
น่าจะสามารถแยกแยะในการเสพสื่อท่ีมีความรับผิดชอบ  สื่อท่ีมีคุณภาพได้ดียิ่งข้ึน  ก็คงมีคนหรือสื่อ   “ส่วน
น้อย” เท่าน้ัน  ท่ีอาจจะยังไม่พัฒนาตนเอง ชอบความขัดแย้ง ไม่เปิดรับความเห็นต่างๆที่มีหลายด้านด้วยกัน มา
ประมวล ประยุกต์ เพื่อจะสร้างความเช่ือมั่น ให้กับตนเองให้กับสังคม เพราะฉะน้ันอาจจะยังนิยมสื่อฯ หรือนิยมการ
เสนอข่าว ขายข่าวแบบเดิมๆ ท่ีอาจจะมีผลเสียในเร่ืองของการทําลายประเทศ ในด้านต่างๆ  ทําลายสังคม บั่นทอน



บรรยากาศความปรองดองของคนในชาติ บรรยากาศของความมีเสถียรภาพ ในการลงทุน ในด้านเศรษฐกิจด้วยโดย
อาจจะมีท้ังเจตนา ไม่เจตนา หวังดี ไม่หวังดี ซึ่งต่างฝ่าย ต่างไม่ยอมให้มีการตรวจสอบใดๆ ท้ังสิ้น แล้วข้อสําคัญคือ
ไม่มีความรับผิดชอบ รัฐบาลก็ต้องแบกรับปัญหาเหล่าน้ีต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็ทํางานได้ช้า ช้าเกินไป เราต้องมาช่วยกัน
คิดว่าจะป้องกันเร่ืองเหล่าน้ีได้อย่างไร 
  
พี่นอ้งประชาชนที่รกัครับ 
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน การปฏิรูปประเทศเช่นน้ี ประเทศชาติของเราน้ัน เราต้องการมีความเป็นประชาธิปไตย 
ซึ่งโดยเน้ือแท้ แล้วน้ัน เราไม่ควรจะถือเอาว่า “การเลือกต้ัง” คือประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์  หรือไม่สนใจแต่เพียงการ
มี “อํานาจอธิปไตย” จากฝ่ายบริหาร ฝา่ยนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ แต่หากเราไม่มีการตรวจสอบได้ ถ่วงดุลกัน
ไม่ได้ เพราะฉะน้ันวันน้ีรัฐบาลก็จําเป็นต้องปลูกฝังสิ่งเหล่าน้ัน  กําลังปลูกฝัง เร่งสร้างบรรทัดฐานใหม่ ท่ีเราอาจจะ
ห่างหายลืมเลือน หรือขาดแคลน บนเส้นทางของการพัฒนาท่ีทรงพลังและยั่งยืนอันได้แก่ 
1. การพัฒนาท่ียั่งยืนและท่ัวถึง โดยเราอาจจะวัดได้จาก “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National 
Happiness : GNH) แทน “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ” (Gross Domestic Product : GDP) ท่ีมุ่งสร้างอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ให้ความสําคัญกับตัวเลข แต่ละเลยมิติด้านคุณภาพ เช่น การอัดฉีดมาตรการ
ประชานิยมท่ีไม่เป็นประโยชน์ ไร้วินัยทางการคลัง ซึ่งเป็นการขยายตัวท่ีไม่ยั่งยืนและกลับสร้างปัญหามากมายใน
ภายหลัง  โดยรัฐบาลน้ีได้ให้ความ สําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิเช่น 
(1)การสร้างความปลอดภัยให้เกิดข้ึนในสังคม ยุติยับยั้งกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายของผู้ท่ีมีอิทธิพล มาเฟีย เร่งขจัด
ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการจัดระเบียบสังคมในเร่ืองต่างๆ ให้เรียบร้อยน่าอยู่ มีวัฒนธรรม 
(2) การจัดระเบียบชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ มีเป้าหมาย 52 ชุมชน 7,000 กว่าครัวเรือน ซึ่ง
ดําเนินการไปแล้ว 9 ชุมชน 700กว่าครัวเรือนนะครับ 
(3) การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ซึ่งมีความคืบหน้า ร้อยละ 12 เร็วกว่าแผนท่ีวางเอาไว้  คาดคะเนว่าจะ
แล้วเสร็จ และผู้อยู่อาศัยเดิม สามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้ ประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้า 
(4) การส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ เพิ่มช่องทางการ
ออมหลังเกษียณ ต้ังแต่อยู่ในวัยทํางานเกือบ 40 ล้านคน ท้ังแรงงานในและนอกระบบ และ 
(5) การพักหน้ีและปรับโครงสร้างหน้ีเกษตรกรยอดมูลหน้ีกว่า 3 แสนล้านบาท  เป็นต้น 
 
สําหรับ กรณีการปฏิรูประบบสาธารณสุข การบริการประชาชน ในโครงการบัตรทองเราต้องมาดูว่าท่ีประชาชนไม่ได้
รับการบริการดีเพียงพอ เราต้องมาร่วมกันพิจารณาดูว่า งบประมาณด้านสาธารณสุขน้ัน ต้องใช้ในงานอะไรบ้าง 
อาทิเช่น 
1. บุคลากรทางการแพทย์ 
2. ค่ารักษาพยาบาลคนไทยเกือบ 70 ล้านคน ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากและเข้ามารับบริการท้ังหมดโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
3. งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาล สถานพยาบาลรัฐ เครื่องมือทางการแพทย์ 
4. งบประมาณผลิตบุคลากร งบประมาณบริหารงาน 



5. งบประมาณค่ายา ท้ังยาทั่วไปราคาปกติ ราคาแพง ใช้ตามการวินิจฉัยของแพทย์ และตามความร้ายแรงของโรค 
งบประมาณเหล่าน้ี ถือว่าสูงมาก อย่างไรก็อาจจะไมพ่อในขณะน้ี เพราะว่าโรงพยาบาลมีรายได้จํากัด รัฐบาลก็มี
รายได้จํากัด หากมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีต้องใช้มากเกินไปก็ย่อมมีผลกระทบซึ่งกันและกัน แต่รัฐบาลน้ันปฏิเสธไม่ได้ว่า
จะต้องมีความรับผิดชอบ ดังน้ันเราต้องมาพิจารณารว่มกันให้ดี ในการใช้จ่ายงบประมาณท้ังจากรัฐ และ
งบประมาณของ สสส.  ท่ีจะต้องนํามาพิจารณาร่วมกนัให้สอดคล้อง ไม่เช่นน้ันก็แก้ปัญหาเหล่าน้ันไม่ได้เลยทั้งสิ้น 
 
เร่ืองการใช้ยาแพงมารักษาพยาบาลในการบริการบัตรทองก็เป็นปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน อาจจะทําให้คน
เข้าไม่ถึงยาราคาแพงเหล่าน้ัน เพราะงบประมาณมีจาํกัด รัฐบาลก็ต้องหาวิธีแก้ วันน้ีก็เร่ิมแก้โดยเร่งรัดส่งเสริมการ
ผลิตยา หรือวัคซีนบางประเภทเอง แล้วนํามาใช้ให้ได้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาราคาแพงเหล่าน้ัน เพราะเราซื้อ
อย่างเดียวไม่ได้แล้วต่อไปน้ี ขอฝาก คณะกรรมการต่าง ๆ ทางการแพทย์ ให้ช่วยกันมาดูตรงน้ีด้วย เราจะลด
ค่าใช้จ่ายอะไรกันได้บ้าง ต้องทําอะไรข้ึนมาเองบ้าง คงต้องมาช่วยกัน จะได้เห็นว่าเรื่องน้ีรัฐบาลได้มองทุกมิติ ไม่ว่า
จะเป็นการบรรจุข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน การผลติยา การซื้อยา  การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล 
สถานพยาบาล การควบคุมราคายา การผลิตยาเอง หรืออื่นๆ  หากเราแก้ได้ท้ังระบบด้วยความเข้าใจ ด้วยความ
ร่วมมือ มากกว่าท่ีเราจะมาติติงกันว่าน่ันก็ไม่ดี น่ีก็ไม่ใช่ ไม่เห็นใจ ไม่เข้าใจกัน ก็แก้อะไรไม่ได้  ทุกคนมีความ
ต้องการงบประมาณท้ังสิ้น ไปๆ มาๆ ก็มีผลกระทบพนัไปพันมาจนยุ่งเหยิง เราต้องช่วยกันแกะออกมาแล้วก็ช่วยกัน
คิดช่วยกันทํา 
  
ท้ังรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการยา  สสส.  แพทยสภา บุคลากรทางการแพทย์ทุกประเภทว่าเราจะ
แก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการด้านสาธารณสขุอย่างไร อันน้ีหมายความถึงงานอื่นด้วย ทุกกระทรวง ทุก
กลุ่มงาน ปัจจุบันน้ันกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการแพทย์ชุมชนออกเย่ียมเยียนตรวจจ่ายยาในทุกพื้นท่ี เพื่อ
ไม่ให้ประชาชนต้องเสียเวลามารอท่ีโรงพยาบาล เสียเวลาเดินทาง คงต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง จึงจะทําได้ครบทุก
พื้นท่ี โดย 1 ชุดน้ันจะรับผิดชอบประชาชน 30,000 คน และเราก็จะต้องเร่งการพัฒนายาสมุนไพรราคาถูกเพื่อใช้
รักษาพยาบาลในข้ันต้น ป้องกันตนเองไว้ก่อน ก่อนท่ีจะเป็นมากข้ึน การเจ็บป่วยจะร้ายแรงมากยิ่งข้ึน  ท่ีสําคัญก็ที่
จะทําให้เราไม่ต้องใช้ยา ไม่สิ้นเปลือง ไม่ต้องหาหมอ ก็คือทําให้ตนเองแข็งแรง นโยบายรัฐบาลก็ไห้ทุกคนออกกําลัง
กาย ลดการป่วยเจ็บรักษาตัวเองให้ได้ก่อน 
 2. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งน้ัน เราต้องทําด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ส่วนใหญ่ท่ีเราทําวันน้ีก็จําเป็นต้องทําเพื่อเป็นการลงทุนในอนาคตไปด้วย จากแทบไม่เคยมีผลการ
ดําเนินการในโครงการใหญ่มาเลย ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าที่เราทําวันน้ียังไม่เห็นผลในวันน้ี หลายคน
อาจจะมองวา่เราลงทุนมากเกินไปหรือเปล่า "ขาดทุน" แต่เราต้องทําระยะยาว ถึงจะเกิดผล ถ้าทําสั้นๆ เราก็ได้
ผลตอบแทนน้อยมาก แต่ท่ีเราทําในวันน้ี ก็จะเป็น "กําไร" หรือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ประเทศชาติก็มี
รายได้มากข้ึน กลับมาดูแลประชาชนได้มากยิ่งข้ึน พัฒนาประเทศได้มากยิ่งข้ึน  เช่น 
(1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ในภาพรวม ท้ังรถไฟความเร็วสูง โครงข่ายรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่  การขยาย
ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และมอเตอร์เวย์ เป็นต้น ระยะเร่งด่วนปี 2559 จํานวน 20 โครงการ 1.38 ล้านล้านบาท 
และแผนในปีน้ี จํานวน 36 โครงการ 8.95 แสนล้านบาท 



(2) โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐระยะ 2 ปี 40,000 หมู่บ้าน เดิมก็มีประมาณ 30,000 กว่าหมู่บ้าน วันน้ีก็
ต้องเพิ่มเติม เอกชนก็ไม่ลงทุน เน่ืองจากไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แต่รัฐบาล เมื่อเราไปส่งเสริมเศรษฐกิจ แล้วก็
ต้องมาเพิ่มเร่ืองดิจิตอลเข้าไปด้วย เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน ก็จําเป็นต้องลงทุน รัฐบาลไม่สามารถท้ิงใครไว้ข้างหลัง ได้
อีกต่อไป 
(3) การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท ในปี 2559 มีจํานวน 37 โครงการ วงเงิน 5,000 ล้านบาท มี
ผู้ประกอบการ SME ได้รับประโยชน์มากกว่า 2 แสนราย ซึ่งท่ีผ่านมาน้ัน SME มีการฟื้นตัวได้ช้า เน่ืองจากส่วนใหญ่
ท่ีผ่านมายังไม่แข็งแรงมากนัก  ฐานะทางการเงินไม่ดีนัก ขาดสภาพคล่อง ขาดมาตรการลดความเสี่ยง แล้วก็มีอีก
หลายปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีผลิตสินค้าเดิมๆ ท่ีแข่งขันกับใครไม่ได้ ไม่มีการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ 
ออกมา เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ขาดความรู้ ในการบริหาร ในการประกอบการ ความรู้ในด้านระบบบัญชี ระบบ
ภาษ ีท่ีเรียกได้ว่าการดําเนินการยังไม่เป็น "มืออาชีพ" 
 
ปัจจุบัน รัฐบาลกําลังเร่งแก้ไข ฟื้นฟู สภาพเหล่าน้ันให้ได้ ด้วยการจัดต้ังกองทุน หลายหมื่นล้านบาทนะครับ หลาย
ประเภทด้วยกัน เพื่อจะฟื้นฟู ปรับปรุง SME ให้สามารถขยายกิจการเดิม ให้อยู่ต่อไปได้ โดยใช้ความรู้ต่างๆ ท่ีกล่าว
ไปแล้ว รวมท้ัง แสวงหาโอกาสเพื่อจะเข้าร่วมในห่วงโซ่เดียวกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งก็เป็นปัญหา
ของ SME ไทยมายาวนาน ท่ีไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลน้ีก็ได้เข้ามาจัดระเบียบใหม่ท้ังหมด 
ก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง หลายสถานประกอบการก็ยังเข้าไม่ถึงดังกล่าว ก็เป็นระยะๆ ไปทุกคนก็ต้องปรับตัวเอง
ด้วย ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปเลย หรือมองว่ารัฐบาลน้ี ไม่แก้ไข ไม่ดูแล SMEs เข้าอีกยิ่งกว่าน้ันปัญหาแบบน้ี ลักษณะ
ใกล้เคียงกันแบบน้ี มีมากมาย เพราะอยู่กันมาท่ามกลางความไม่พร้อม ท่ามกลางการไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี ก็
เลยทําให้ทุกระบบของประเทศไทยค่อนข้างจะมีปัญหา ถ้าหากว่าเราลงรายละเอียดกันบ้าง  หรือจริงจังกบัการ
แก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือการใช้จ่ายงบประมาณรัฐที่ไม่คุ้มค่า ก็แก้ ปัญหาเป็นปีๆ ไป 
ก็ไม่เกิดความยั่งยืน ไม่เกิดความต่อเน่ือง เพราะฉะน้ันการแก้ปัญหาจําเป็นต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา อย่างต่อเน่ือง
ทุกสถานการณ์ ทุกห้วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายใน ภายนอก 
 
 
สําหรับเงินในระบบเศรษฐกิจฐานราก ท่ีเรามองว่า ทําไมคนจนมากข้ึนหรือไม่ ผมยอมรับว่าวันน้ีอาจจะต้องน้อยลง
เพราะว่าเงินจากธุรกิจสีเทาๆ หรือสีดําท่ีออกมาหมุนเวียนในพื้นท่ีน้อยลง จากการปราบปรามการกระทําผดิ
กฎหมายมากขึ้น การจับกุมดําเนินคดีในการหลอกลวง ต่างๆ มากขึ้น คดีทุจริตต่างๆ ถูกนําเข้าพิจารณามากข้ึน เงิน
จํานวนน้ีก็หายไป ก็แน่นอน มีคนจํานวนมากที่เคยได้รับประโยชน์ในเงินส่วนน้ี ต้องเกิดปัญหาแน่นอน เพราะเป็น
เงินท่ีผิดกฎหมายท่ีมาหมุนเวียนอยู่ในห่วงโซ่ ของการใช้จ่ายในภาคประชาชนก็แน่นอน ต้องลดลง ก็เดือดร้อน ก็
อาจจะมองวา่ รายได้ไม่ดีข้ึน หาการหางานทํายาก แต่ก็เป็นงานท่ีผิดกฎหมาย ท่ีผ่านมาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวกันไป
ทํางานท่ีถูกกฎหมาย อาจจะลาํบากบ้างในช่วงน้ี 
 
สําหรับการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศน้ัน เราจําเป็น ต้องทําให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวโน้มของโลกในภาพรวมด้วย รัฐบาลน้ี ให้ความสําคัญกับการสร้างความร่วมมือ ในรูปแบบ "หุ้นส่วน



ยุทธศาสตร์" เพื่อเช่ือมโยง "ห่วงโซ่คุณค่า" และเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนของทุกประเทศภาคีเครือข่าย ให้ "เข้มแข็ง
ไปพร้อมๆ กัน" (Stronger together)  อาทิ แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย ท่ีเย
กว่าIMT-GT นะครับ ก็ถือว่าเป็นอนุภูมิภาคท่ีสําคัญ ท่ีจะสนับสนุนบทบาทของประชาคมอาเซียน โดยมุ่งดําเนินการ
ใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ 
(1) การสร้างความเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโกลก และ สะพาน
ระหว่างเมืองรันเตาปันยัง  อ.สุไหงโกลกแห่งท่ี 2 โครงการทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-สะเดา-สตูล-ปะลสิ และการ
สร้างรถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือสําราญที่กระบี่และสุราษฎร์ธานีการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และ การ
ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เป็นต้น 
(2) การปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ความตกลงด้านการขนส่งข้ามแดนระหว่างไทย-
มาเลเซีย การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ รถบัสและรถตู้บริการนักท่องเท่ียว การอํานวยความสะดวกด้าน
ศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และตรวจโรคพืชและสัตว์ เป็นต้น  รวมท้ัง 
(3) การพัฒนาด้านนวัตกรรมในลักษณะเดียวกับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ของเรามีการลงทุนโครงข่ายระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และ การพัฒนาเมืองสีเขียวท่ีดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 
ท้ังน้ี เพื่อเช่ือมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่าง 14 จังหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย กับ 8 รัฐของมาเลเซีย และ 10 
จังหวัดในเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย กับห่วงโซ่มูลค่าในระดับอาเซียน รวมท้ัง ตลาดสําคัญในภูมิภาค และโลกอีก
ต่อไป อีกท้ังการเช่ือมโยง (Connectivity) ของ 64 ประเทศ ท้ังในเอเชีย - แอฟริกา - ยุโรป  รวมท้ังจีน ตาม
ยุทธศาสตร์ One Belt , One Road น้ัน (OBOR) ก็เพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนา 
เช่ือมโยง เครือข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการรถไฟจีน – ไทย น้ันถือเป็น 1 ใน 10 โครงการ
สําคัญ ตามยุทธศาสตร์น้ี ซึ่งเราจะต้องเร่งดําเนินการ เป็นการเช่ือมโยงการขนส่งทางราง กับเส้นทางรถไฟจีน – 
ลาว ท่ีเป็นเส้นทางสําคัญ ในเครือข่ายระบบรางของเอเชีย (Pan-Asia Railway Network) และ เส้นทางรถไฟสาย
ด่วน จีน - ยุโรป ท่ีเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร และสนิค้าจากจีนสู่ยุโรป รวมท้ังส่งเสริมการถ่ายโอนด้านการลงทุน
ทรัพยากร เทคโนโลยี และแรงงานท่ีมีทักษะ ในอนาคตอีกด้วย  ขอให้ช่วยกันสนับสนุน ให้เกิดข้ึนให้ได้โดยเร็ว อย่า
มัวคัดค้านกันอยู่เลยเสียเวลา 
  
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ มีประเด็นสําคัญๆ ท่ีรัฐบาลดําเนินการอยู่ ได้แก่ 
(1) การป้องกันการทุจริตโดยได้ผลักดัน พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น 
(2) การส่งเสริมและการอํานวยความสะดวก ในการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐ  โดยวางโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (e-Payment) รวมท้ังปรับปรุง
กฎหมายด้านการเงินการคลัง เช่น ร่าง พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิน ร่าง พ.ร.บ. วินัยการคลังของรัฐ และ กฎหมาย
ว่าด้วยการบรหิารหน้ีสาธารณะ เป็นต้น  รวมท้ัง ได้มีการเพิ่มเติม 



(3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ความยาก-ง่ายของการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
และการอํานวยความสะดวกในการนําเข้าและส่งออก โดยเร่งรัดโครงการ National Single Window (NSW) นะ
ครับ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายในปลายปี 2561 ซึง่จะมีความพร้อมรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนในอนาคต   
รวมท้ัง  อํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถลดข้ันตอน ด้วยการการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
แล้วสามารถนําข้อมูลดังกล่าวน้ันไปจัดทําใบอนุญาต - ใบแจ้งการนําเข้าส่งออกสินค้า พร้อมท้ัง สามารถส่งข้อมูลให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ทันที เป็นต้น 
 
 นอกจากน้ี รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)  ซึ่งเน้นการจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข้ามาสู่
ระบบราชการ ได้รับการพัฒนาและการศึกษาอบรม อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ด้วยการทํางานจริง พร้อมท้ังกําหนดแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจ การให้ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและความเช่ียวชาญ
ในทุกระดับ  ท้ังน้ี เป็นแนวทางการบริหารจัดการข้าราชการรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการไทยใน
อนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน “ยุคดิจิทัล” และตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วย 
ในเร่ืองการนําบุคคลภายนอกท้ังภาคเอกชน ธุรกิจ หรือบุคคลากรทางการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศมา
ช่วยในการปฏิรูป ก็เป็นการทําในช่วงเวลาจํากัดนะครับ ในสิ่งท่ีเราพัฒนาเห็นได้ช้า อาจจะต้องมีบุคลากรภายนอก
มาเสริม  เรามีบุคคลากรของไทยอยู่แล้ว แต่อาจจะมีน้อยในบางสาขา เราก็จําเป็น เพื่อให้เขามาถ่ายทอด เอาเขามา
เร่งพัฒนาของเรา ถ่ายทอดวิชาความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ เมื่อของเราเข้มแข็งแล้ว ของเขาก็หมดความจําเป็นไป ใน
วันหน้าเราก็ไม่ต้องพึ่งใครมากนัก ผมอยากให้ทุกคนคิดกันแบบน้ี ถ้าเราปิดกั้นตัวเราเองไม่เปิดในให้กว้าง ทุกอย่างก็
เดินหน้าเร็วอย่างท่ีเราต้องการ เราต้องพาคนมาช่วยมากๆ แต่เราก็ต้องมีมาตรการที่จะทําอย่างไรไม่ให้คนของเรา
น้ันเสียเปรียบ เสียประโยชน์ของชาติ อันน้ีรัฐบาลระมัดระวังอย่างเต็มท่ี ขอให้ทุกคนคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ 
 สําหรับกลไก “ประชารัฐ” น้ันก็เป็นอีกแนวทางหน่ึง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐ ได้เป็นอย่าง
ดี  ตัวอย่าง “พีพี โมเดล” ท่ีเรียกว่า แผนพัฒนาฟื้นฟูหมู่เกาะพีพี จากที่เก็บรายได้ เพียง 1 ล้านบาทต่อปี จน
สามารถนําหลายได้เข้าประเทศ นับ “พันล้านบาท”  ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของข้าราชการ ให้มี
วิสัยทัศน์ รู้จริง ท่ีสําคัญคือโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริต  ภายใต้การร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนและนักอนุรักษ์
ธรรมชาติ ท้ังน้ี ปัจจุบันอุทยานหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพพีีแห่งเดียว สามารถทําเงินได้ ร้อยละ 20 จากอุทยาน 
149 แห่ง ท้ังประเทศเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ถ้าทุกอุทยานทําแบบน้ีได้ ทุกอย่างก็จะดีข้ึนตามลําดับ  และถ้า
หน่วยงานภาครัฐได้รับการเพิ่มเติมศักยภาพ และเติมเต็มด้วยกลไกประชารัฐแล้ว ประเทศของเราก็จะสามารถ
ขับเคลื่อนก้าวข้ามกับดักต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   และ 
 
4. การส่งเสริมหลักนิติรัฐนิติธรรม ในสังคมไทย  ซึ่งให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  ผู้ใช้อํานาจรัฐ  และ
การปกป้องสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน  โดยกฎหมายท่ีดี ต้องชัดเจน ต้องมีเหตุมีผล ต้องปฏิบัติได้ ต้องนําไปสู่
ความยุติธรรม ขจัดความขัดแย้ง ท้ังในเชิงรูปแบบและเน้ือหา โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลได้พิจารณาร่าง
กฎหมายไปแล้ว 401 ฉบับ และมีผลใช้บังคับแล้วมีจํานวน 230 ฉบับ  ประกอบด้วย การผลักดันกฎหมายใหม่ท่ี



จําเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมท่ีล้าสมัย และยกเครื่องกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม  ท้ังกฎหมายด้าน
เศรษฐกิจ กฎหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายลดความเหลื่อมล้ํา กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและ
มนุษยธรรม และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนในเร่ืองของการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น 
 
ท้ังน้ี นอกจากความร่วมมือกับรัฐบาลในทุกๆ นโยบายแล้ว การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ
ท้ังปวง ก็มีส่วนสําคัญช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  โดยปัญหาของประเทศท่ีผ่านมา และสะสม
จนถึงทุกวันน้ี มักเกิดจากความไม่เข้าใจ จึงไม่ร่วมมือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว จนมองข้ามผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศ นําไปสู่การละเมิดกฎหมาย ปัจจุบัน หลายโครงการ หลายนโยบายสาธารณะของรัฐบาล กําลงั
เดินหน้าอย่างต่อเน่ือง  หากทุกคนเข้าใจธรรมะง่ายๆ ท่ีว่า “หิริโอตตัปปะ” คือ ความละอายต่อบาป และความกลัว
ต่อผลของความช่ัว ก็จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่ ยิ่งๆ ข้ึน 
 พี่นอ้งประชาชนที่เคารพ ครับ 
มีอีกหลายประเด็น ท่ีผมอยากให้ช่วยกันทบทวน ลองขบคิดดูว่า  สิ่งท่ีบางคน คิดดังๆ ออกสื่อฯ  Social  น้ัน อยู่
บนพื้นฐานหลักการและเหตุผล ท่ีถูกที่ควร หรือไม่ อย่างไร เช่น หลายคนมักพูดติดปากว่ารัฐบาลและ คสช. จํากัด
เสรีภาพ คงต้องทําความเข้าใจกันใหม่ ให้ถ่องแท้ อันน้ีคงจะไม่ไปพูดถึงกรณีละเมิดสถาบันซึ่งยังมีอยู่ บุคคลธรรมดา
ก็เราก็ยังมีกฎหมาย ในเร่ืองของการฟ้องหมิ่นประมาท  แต่เราก็ยังต้องดูแลสถาบันอันเป็นท่ีเคารพศรัทธาของคน
ไทย  กฎหมายฉบับน้ันมีไว้เพื่อปกป้องสถาบัน  แล้วพระองค์ท่านก็ปกป้องพระองค์เองไม่ได้  เพราะฉะน้ันสถาบันก็
มีแต่พระเมตตามาโดยตลอด  มีการลดโทษให้ มีการนิรโทษให้ตลอดมา ท่านปกป้องพระองค์เองไม่ได้ หลายคนก็
เคยตัววันน้ีเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคน   อย่าปล่อยให้เป็นภาระของเจ้าหน้าท่ีเลย  อย่าแชร์ อย่าแพร่ 
เพราะผิดกฎหมายมาแล้วก็เป็นปัญหาอีกเพราะฉะน้ันเราต้องแยกให้ออกครับ  เช่น ประเด็นของเสรีภาพในท่ีต่างๆ 
ท่ีว่ามาน้ัน  การเดินขบวน  สร้างความวุ่นวาย  การปราศรัยท่ีมีเน้ือหาหมิ่นประมาท  หมิ่นสถาบัน โดยการขาดการ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีถูกต้อง ไร้ความน่าเช่ือถือน้ันเพราะว่า นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมาย  ละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้ว 
ยังกีดขวางการจราจร กีดขวางการใช้รถ ใช้ถนน โดยเฉพาะการใช้พื้นท่ีสาธารณะเพื่อการชุมนุมลักษณะดังกล่าว 
หากไม่มีการขออนุญาตล่วงหน้า ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับ  กฎหมายออกมาแล้ว   ต้องมีกําหนดเวลา 
มีจํานวน  มีสาเหตุประเด็น ท้ังหมดต้องมีกติกา  อย่าไปมองรัฐธรรมนูญอย่างเดียวว่าทุกคนมีสิทธิโน่นสิทธิน่ี   แต่
กฎหมายอื่นๆ   มีข้างล่างหลายตัว จะมาอ้างอันโน้นอันเดียว มาทับอันล่าง ข้างล่างก็ไม่ต้องมีกฎหมายถ้าเป็นแบบ
น้ัน   
เพราะฉะน้ันส่วนใหญ่แล้วท่ีมีปัญหาทุกวันน้ี  เป็นการดําเนินการท่ีมีเบ้ืองหน้า เบ้ืองหลังท้ังสิ้น  หวังผลทางการเมือง
ด้วย  อาจเดือดร้อนจริง  แต่ก็มีการเมืองมาใช้ประโยชน์ด้วย  นําความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง  ในการสร้างความชอบธรรมทํานอง  เพราะฉะน้ันลักษณะเช่นน้ี ท่านจะอ้างประชาธิปไตย อ้างสิทธิเสรีภาพ 
อ้างรัฐธรรมนูญต่างๆ แล้วเราไปปิดกั้น คงไม่ถูก  ช่องทางท่ีทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้ รัฐบาลได้ทําให้
แล้ว  อาทิเช่น ศูนย์ดํารงธรรม (สายด่วน 1567) หรือศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ (สายด่วน 1111) ซึ่งทุกคนก็
สามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย และเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คําติชม ได้ด้วยตนเอง อย่าทําอะไร
ให้เสียภาพลักษณ์ เสียความน่าเช่ือถือของบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ในสายตาชาวต่างชาติอีกเลย บางคนก็เอา
ไปขยายความให้ต่างชาติมาโจมตีประเทศไทย  ไม่รู้เป็นคนไทยหรือเปล่า  เพราะจะเป็นการซ้ําเติมสถานการณ์ให้แย่



ลง  
 
อยากให้พี่น้องประชาชนลองคิดตามดูว่าสิ่งเหล่าน้ีสมควรหรือไม่ คนเหล่าน้ีกําลังคิดอะไรอยู่ มีความบริสุทธิ์ใจ
หรือไม่ นักกฎหมาย  อดีตรัฐบาล นักการเมืองบางคน ออกมากดดันให้รัฐบาล และ คสช.ทําโน่น ทําน่ี ท่ีผ่านมา
ปัญหามากมาย ก็ไม่ได้ทําไม่ได้แก้ไขกันมาก่อน มาคิดได้ตอนน้ี แล้วมาไล่รัฐบาลน้ีให้ทํา แล้ววันหน้าถ้าไม่มีใคร
ทํา  ผมก็คงจะทําเร่ิมไว้ให้แล้ววันน้ันท่านมีอํานาจหน้าท่ีเข้ามาทําใหม่แล้วกัน ให้ประชาชนเขาตรวจสอบ ติดตามดู
บ้าง เพราะฉะน้ันทุกคนลองเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาตัวเองกันบ้างในขณะน้ี  ลองมาช่วยกันทําอะไรท่ีสร้างสรรค์ เช่น 
ช้ีประเด็นปัญหา  จุดอ่อน ประสบการณ์ที่ทํามาแล้วเจอ แล้วพบ แล้วถ้าแก้ไม่ได้  แล้วท่านมาทําให้ผมแก้ให้ได้ ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม ผมรับได้หมด ให้มีการรับฟังความคิดเห็น ขอให้เสนอแนะแนวทางในทัศนะของท่านมา แต่อย่า
มาโจมตีผมว่าผมทําโน่นทําน่ีอะไรทํานองน้ี  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าปัจจุบันท่ีเขาทํากันมา  เพื่อ
แสดงให้ประชาชนเห็นว่า ท่านมีแนวทางบริหารจัดการปัญหาเหล่าน้ันได้อย่างไรท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
และโดยเฉพะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้รับการเลือกต้ังมาในวันหน้าถ้าหากได้เป็นรัฐบาล  
 
อีกตัวอย่าง เร่ืองความมั่นคงทางไซเบอร์  อยากให้ช่วยกันพิจารณาถึงข้อดี  ข้อเสีย ช่ังนํ้าหนักถึง
ผลกระทบ อันตรายให้รอบคอบ  ไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆ หากทุกคนต้องการ ความปลอดภัยท่ีสูงข้ึน ก็ต้องแลกด้วย
เสรีภาพท่ีลดลง    เสรีภาพท่ีทุกคนต้องยอมรับว่าควรจะมีแค่ไหนอย่างไร ทุกประเทศในโลกก็มีเช่นน้ี  เสรีภาพท่ี
ต้องจํากัดบางอย่างให้อยู่ในกรอบ  แต่ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  เป็นไปตามกฎหมาย เพราะว่าถ้าทุกคนต้องการ
จะเอาทุกอย่าง ไม่มีใครทําอะไรได้ท้ังสิ้น วุ่นวาย ป้องกันตัวเองก็ไม่ได้  ป้องกันองค์กรก็ไม่ได้ ให้ปลอดภัยจากการ
ถูกโจมตี หรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทุกคนก็ต้องมีวินัย และปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ท่ีวางเอาไว้ โดยเริ่มจากตนเองก่อนเสมอ  ไม่ใช่พอมีปัญหาก็โทษเจ้าหน้าท่ีไม่เอาใจใส่  กฎหมายมีแต่ไม่
ปฏิบัติ  แบบน้ีก็แก้อะไรไม่ได้  ไม่ถูกต้อง  ต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน 
  
สําหรับการเดินทางลงพื้นท่ี เพื่อตรวจราชการและติดตามความคืบหน้า การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธท่ี 24 พฤษภาคมท่ีผ่านมาน้ัน   ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมท้ังผู้ประกอบการและผู้แทน
ภาคเอกชน ท่ีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ีสําคัญคือ การให้ความร่วมมือ ในการดําเนินการต่างๆ  ตามนโยบาย
รัฐบาล จนประสบความสําเร็จ เป็นรูปธรรมอาทิ การขับเคลื่อน “ไทยแลนด์  4.0” ในภาคใต้ ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จนหลายผลงานได้นําไปสู่การสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์แล้ว  ในเร่ืองการส่งเสริม
และช่วยเหลือ SMEs ตามโครงการ “คลินิกสัญจรแนวประชารัฐ”ท่ีมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SMEs ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสู่การยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิต ของประชาชนและชุมชน 
รวมท้ัง “ตลาดเกษตร มอ.” ท่ีอาจมีแนวทางแตกต่างจากตลาดคลองผดุง ตลาดชุมชน ของรัฐบาล แต่มีความมุ่ง
หมายเดียวกัน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีดี  เหล่าน้ี
เป็นต้นเป็นตัวอย่างท่ีดี  
หลายอย่างท่ีเป็นผลงานวิจัย ผมขอสั่งการให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงให้ความสนใจ สนับสนุนการผลิต การใช้งาน 



อันน้ันต้องช่วยกันส่งเสริม ช่วยกันใช้ ช่วยกันผลิตให้เป็นของไทย หลายอย่างท่ีผมเห็นเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับด้านการเกษตร เกี่ยวกับดิจิตอล เกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุข 
 
ประเด็นเพิ่มเติมของผมคือ ผมสังเกตในการนําเสนอข่าวการลงพื้นท่ีต่างๆเพื่อตรวจราชการ ในแต่ละครั้ง ไม่อยาก
ให้เป็นเพียงการนําเสนอภาพ การปาฐกถา ภาพผม ภาพรัฐมนตรีเดินชมนิทรรศการ หรือการมอบทุน  รางวัล ผม
อยากให้เอา  หรือเอาภาพของนายกรัฐมนตรี  อย่างเมื่อวันก่อน ครั้งท่ีแล้วไปออกกําลังกายกับประชาชนท่ีเค้าอยู่ใน
ตลาด ท่ีทําทุกวันพุธ ผมไปพอดี  เขาก็เชิญผมไปออกกําลังกาย  ก็เอาภาพน้ีมาออกกัน   ไม่ได้มองว่าผมไปตลาดทํา
อะไร  ไปเยี่ยมประชาชน เขาค้าขาย ให้กําลังใจเขาไปดูตลาดประชาชนเขา   ของมอ.เขาทําได้เป็นอย่างดี 
กลายเป็นว่าเอาผมไปเป็นเร่ืองสนุกสนาน ขบขันกันไป  ขอให้สนใจในการนําเสนอข่าวท่ีเป็นสาระสําคัญ ด้วยในการ
นําเสนอควรจะมีวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยือน มีหลักการอย่างไร มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร  ใครบ้าง  แนวทางการ
ดําเนินงาน ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ใครท่ีจะได้รับจากกิจกรรมเหล่าน้ัน    ผมได้รับฟังความคิดเห็น ปัญหาใครมา
บ้าง แล้วผมได้พูดอย่างไร ผมแก้ปัญหาอย่างไร  พูดทุกเร่ืองแต่ออกมา เป็นเร่ืองผมออกกําลังกายอย่างเดียวเป็น
หลัก   ผมดูแล้วไม่ได้สาระนะ 
 
เพราะฉะน้ันอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมผมมุ่งหวังว่า “องค์ความรู้” ดังกล่าวน้ัน จะก่อให้เกิดปัญญา หมายถึง การ
รับรู้ เข้าใจ ร่วมมือ หรือสามารถนําไปต่อยอด สามารถดําเนินการได้เอง ในชุมชน ในท้องถ่ินของตนเอง ผมอยากให้
เสนอข่าวแบบน้ี ในความเป็นจริงน้ัน ผมยอมรับ  เราต้องยอมรับว่า ในความเป็นจริง กลไกการประชาสัมพันธ์ของ
ภาครัฐ ไม่อาจมีความสมบูรณ์แบบได้ หลายคนก็ติติงข้ึนมา เพราะเป็นข้าราชการ  ถ้าหากว่าปราศจากการเติมเต็ม
จาก “สื่อมวลชนทุกแขนง”  เราไม่สามารถจะทําได้ครบถ้วน  เพราะฉะน้ันเพียงแต่ว่าเราเร่ิมมีข้อมูลให้ ท่านก็เอา
ไปช่วยขยายให้  สงสัยอะไรก็ถามมาในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ อันน้ีถ้าเราสามารถท่ีจะร่วมมือกันได้ก็จะเป็นการดี
มากยิ่งข้ึน  รัฐบาลทําไม่ได้ท้ังหมดถึงแม้ว่าเราจะมีช่องทางการสื่อสารของหลักของรัฐบาล   คนไม่ดูซะอย่างก็ไม่รู้
จะทํายังไงเหมือนกัน บังคับไม่ได้ เพราะออกอากาศไปไง   ฉะน้ันเครื่องมือและสื่อรูปแบบต่างๆ ของโฆษก
รัฐบาล โฆษกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้มีการออกอากาศ หรือทํางาน
มาโดยตลอด  มีเสียงตามสาย วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวท่ีเป็นเซลล์เล็กๆ ของงานประชาสัมพันธ์ เสียงแห่ง
ความหวังดี ของภาครัฐ ถึงหูพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง 
 
ท่ีผ่านมา ยังมีอุปสรรคในเรื่องระเบียบข้อบังคับด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ ซึ่งเราทําเองไม่ได้และ
กฎหมายไม่ได้เปิดช่อง  ก็ต้องอาศัยพึ่งพวกเราสื่อต่างๆ   รัฐบาลและ คสช. กําลังหาแนวทางขจัดปัญหา
ดังกล่าว  พร้อมท้ังจะส่งเสริมศักยภาพ “เซลล์เล็กๆ ท่ัวประเทศ” เหล่าน้ัน เช่ือมโยงเข้ากับ “เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียม ไม่ตกข่าว  ไม่ตกสํารวจ จนเสีย
สิทธิประโยชน์อันพึงได้พึงมี  อย่างเช่นท่ีผ่านมา 
 
พี่นอ้งประชาชน ครับ   
ผมมีเรื่องท่ีเป็นการสร้างความภูมิใจและช่ืนใจให้กับประเทศไทยของเรา คือ เมื่อวันศุกร์ท่ี 19 พ.ค. 2560 ท่ีผ่าน



มา นักเรียนไทยสามารถไปคว้ารางวัลสําคัญในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก  ท่ีนคร
ลอสแองเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ กว่า 1,800 
คน จาก 77 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนักเรียนไทยได้รับรางวัลจากเวทีน้ีถึง 3 รางวัล ได้แก่ 
(1) สาขาสัตวศาสตร์ คือโครงงาน “การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็ง”  ซึ่งจะทําให้เกิดกระบวนการย่อย
สลายแบบชีวภาพและไม่สรา้งมลพษิในระหว่างการย่อยสลาย  เป็นผลงาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จาก
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง 
(2) สาขาเคมี จากโครงงาน “การพัฒนาเซลลส์ารกึ่งตัวนําสําหรับกําจัดสีย้อมอุตสาหกรรม”  ซึ่งการกําจัดสีย้อมใน
ปัจจุบัน ทําได้ยากและมีต้นทุนสูง กระบวนการน้ี จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการกําจัดสีย้อมสูงข้ึน สามารถใช้งาน
ซ้ําใหม่ได้ และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนได้อีกด้วย  เป็นผลงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี  
และ (3) รางวัลสเปเช่ียล อวอร์ด ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาพืชศาสตร์ จากโครงงาน “สารชีวภาพของ
สารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง ในการควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา”  ซึ่งจะช่วย
ชะลอการแสดงอาการของโรค และกําจัดแมลงหวี่ขาว ท่ีเป็นพาหะของโรค และกําจัดวัชพืชได้ด้วย ท่ีสําคัญ เป็น
การลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช จึงจะช่วยลดต้นทุนและอันตรายจากสารเคมีท่ีจะเกิดต่อตนเองและ
สิ่งแวดล้อมได้  เป็นผลงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง) รางวัลท่ีเยาวชนไทยได้รับมาในครั้งน้ี แสดงถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของคนไทย 
ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เป็นท่ีเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศของเรา  ขอให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามนํามาใช้   ผม
ขอช่ืนชมในความสามารถ ความเพียรพยายาม และความทุ่มเท ของเยาวชนและคณาจารย์ ทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกัน
สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศของเรา  และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนไทยท้ังประเทศอีกด้วย 
ท้ังน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศ มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง ผมได้สั่ง
การให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ในระดับโรงเรียนให้เข้มข้นข้ึน และนํามาไปใช้ได้จริงมากขึ้น อีกท้ังให้
รวบรวมผลงานของนักเรียน ท่ีได้รับรองคุณภาพ มาเผยแพร่ ขยายผล เป็นกรณีศึกษา ให้เยาวชนอื่นๆ ได้เข้าถึงได้
ง่าย  รวมท้ัง นําผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับขีดความสามารถในการผลิต และใน
การแข่งขันของประเทศด้วย เน่ืองจากที่ผ่านมา น่าเสียดายท่ีผลงานวิจัยเหล่าน้ี ต้องกลายเป็น “งานวิจัยข้ึน
ห้ิง”  จริงๆ เขาก็ไม่อยากจะข้ึน ถ้าไม่มีใครนําไปทําต่อก็ต้องเก็บไว้ในหิ้งก่อน วันน้ีก็ต้องเอามาทํา แล้วคิดใหม่ข้ึนมา 
และเอามาทําต่อ     
 
 ปัจจุบัน เราจําเป็นต้องมีการผลักดันให้เกิดการสร้าง “นวัตกรรม” โดยลดการนําเข้าและเพิ่มการส่งออก เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ  ท้ังน้ี รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรม และต้ังเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม
สัดส่วนค่าใช้จ่าย ในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ให้อยู่ท่ีร้อยละ 1 ของGDP และเร่งการลงทุนภาครัฐ เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย  หน่ึงในกิจกรรมของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนเร่ืองน้ีคือ การ
จัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นช่องทางให้นักวิจัย 
สามารถนําผลงานวิจัยมาข้ึนบัญชี เพื่อรับการส่งเสริมจากภาครัฐ  ปัจจุบัน มีบัญชีนวัตกรรมไทย ท้ังสิ้น 14 



ประเภท เช่น การเกษตร การศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก่อสร้าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม ยานพาหนะและขนส่ง อาวุธยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง เป็นต้น โดยมีการย่ืนแบบขอข้ึนทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว 201 รายการ โดยผ่านกระบวนการและประกาศข้ึนทะเบียนแล้ว 56 รายการ  ซึ่งคง
จะต้องมีการกําหนดมาตรฐานต่างๆด้วย หลายอย่างถึงไม่ได้มีกําหนดมาตรฐานไว้เดิม ก็ต้องเอาภาคเอกชนต่างๆมา
ช่วยกันคิด  หน่วยงานทางการศึกษา ภาคเอกชนมาช่วยกัน กําหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมนะครับ แม้กระทั่ง
เร่ืองของอย. (องค์การอาหารและยา) มาช่วยหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะทําอะไรต่างๆ ให้เร็วข้ึน   อะไรต่างๆ มา
ช่วยกัน ถ้าช้าก็หมดกําลังใจคนคิดก็ไม่อยากจะคิดเพราะไม่ได้มีคนนําไปใช้ประโยชน์ ท้ังท่ีมีประโยชน์มากมาย 
 
สําหรับสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับในการข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมน้ัน มีต้ังแต่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับค่าใช้จ่ายด้านงานวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร้อยละ 300  การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น 
ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในบัญชีน้ีโดยวิธีพิเศษได้ด้วย  สําหรับใน
ภาพรวมของประเทศ บัญชีนวัตกรรมจะช่วยกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อนํามาผลิตเชิง
พาณิชย์อย่างมีมาตรฐาน  สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงข้ึน ช่วยลดการนําเข้าสินค้าราคาแพง ลดการพึ่งพาแรงงานและ
ทรัพยากรที่เริ่มมีจํากัด ซึ่งจะเป็นอีกก้าวในการเข้าสู่ยุค 4.0 ของประเทศ   ผมขอสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในเร่ืองของการใช้ยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ ขอให้ใช้สิ่งท่ีผลิตได้ในประเทศไทยเป็น
หลักก่อนต่อไปน้ีผมจะติดตามในการทํางบประมาณในเร่ืองน้ีเพราะว่ามีผลกระทบกับเรื่องค่าใช้จ่ายบัตรทอง
ด้วย  เพราะเราผลิตทุกอย่างมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน ก็ใช้ได้เหมือนกัน ราคาถูกกว่าต้ังหลายเท่า ต้องซื้อตรงน้ี เอา
ไปใช้จ่ายทุกโรงพยาบาล 
  
ในภาวะที่การค้าไทยเผชิญกับความท้าทาย ภายใต้สถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา  นอกจาก
การนํานวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแล้ว  เราต้องปรับตัว
ในการเร่งสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศในทุกๆ  กระทรวงพาณิชย์ ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนการผลิตท่ีดูแลสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงานท่ีมุ่งยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยในการ
พิจารณาให้ตราสัญลักษณ ์Thailand Trust Mark (T Mark) เพื่อรับรองสินค้าและบริการ ว่าเป็นผลิตผลจาก
ประเทศไทย มีคุณภาพเช่ือถือได้ มีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ และภาพลักษณ์องค์กรท่ีดี ท้ังการคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาล และมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม ท้ังน้ี 
เพื่อเสริมความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ซื้อ รวมท้ังผู้บริโภคชาวต่างชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  อีกท้ังยังช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันของผู้ประกอบการและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเพื่ออันจะนําพาเรากา้วข้าม
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนได้ สําหรับเร่ืองราคาผลผลิตทางการเกษตร กระทรวงพาณิชย์กําลังพิจารณา ออก
มาตรการดูแลอยู่นะครับอย่างเช่นเร่ืองมันสําปะหลัง ก็มีทั้งขาดท้ังเกิน ในบางครั้งก็ไม่พอ ทําให้ราคาตก เพราะว่า
ต้องมีการนําเข้าทดแทน เพื่อจะมาทําอาหารสัตว์ ในช่วงท่ีเรายังผลิตไม่พอ  เป็นเร่ืองท่ีต้องแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง 
ก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกัน 
  



ปัจจุบัน มีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยท่ีได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK จํานวน 721 บริษัท  แบ่งเป็น
ประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟ์สไตล์ แฟช่ันท่ัวไป  ส่วนประเภทธุรกิจได้แก่ บริการกลุ่ม
ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษานานาชาติ และธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ซึ่งตราสัญลักษณ์น้ี นอกจากจะช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลแล้ว  ยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่
เศรษฐกิจของประเทศไทยในหลากหลายประการ ท้ังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  รวมถึงเป็นโอกาสท่ีสําคัญในการเพิ่มบทบาททางการค้าของไทยในเวทีโลกอีกด้วย  
  
พี่นอ้งประชาชนที่รกัทกุท่านครบั   
รัฐบาลและ คสช. ยืนยันว่า การเป็นประชาธิปไตยของไทย จะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยท่ีล้มเหลว  จะต้องเป็น
ประชาธิปไตย ท่ีมีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นใน “หลักธรรมาภิบาล” นําพาให้ชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ภายใต้ศาสตร์
พระราชาให้ได้  โดยผมอยากฝากประเด็นคําถามไว้ 4 ข้อ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน และนํามา
พิจารณาแนวทางการทํางานต่อไป คือ 
(1) ท่านคิดว่าการเลือกต้ังครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลท่ีมีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
(2) หากไม่ได้ จะทําอย่างไร 
(3) การเลือกต้ังเป็นส่วนสําคัญส่วนหน่ึงของประชาธิปไตย แต่การเลือกต้ังอย่างเดียวท่ีไม่คํานึงถึงอนาคตของ
ประเทศ และเร่ืองอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่น้ัน เป็นความคิดท่ีถูกต้อง หรือไม่
ถูกต้อง และ 
(4) ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกต้ังอีกหรือไม่ 
หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาซ้ําอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร ขอให้ส่งคําตอบ และความคิดเห็น มา
ทางศูนย์ดํารงธรรมในทุกจังหวัด แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวมรวมส่งมาผมยินดีรับฟัง   
  
สุดท้ายน้ี ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงน้ี ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี  ผม
เป็นห่วงนะครับ ขอให้ประชาชนท่ัวไป เกษตรกร และชาวประมง ได้ติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําด้วย ในส่วนของรัฐบาล นอกจากต้องบริหารจัดการนํ้า ไม่ให้เกิดอุทกภัย และมีนํ้าเหลือเก็บไว้ใช้ต่อ
ในอนาคตได้ด้วย โดยได้สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และติดต้ังเครื่องสูบนํ้า เครื่องผลักดันนํ้า 
ในจุดท่ีมักจะเกิดปัญหานํ้าท่วมเป็นประจํา  มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมท่ีจะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์นํ้าท่วมได้อย่างทันท่วงที ใน
กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน  ผมได้สั่งการกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าท่ีต่างๆ เข้าเย่ียม
เยือน ตรวจเย่ียม ทุกพื้นท่ีท่ีมีฝนตก หรือก่อนฝนตก และในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง ผมต้องการเห็นความเคลื่อนไหวของ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน  ในการเตรียมความพร้อมในทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก  รวมท้ังดูงานใน
ทุกจังหวัดด้วย  ท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคท้องถ่ินก็ให้ความสําคัญในเร่ืองน้ี รัฐบาลจะเข้มงวดกวดขันเร่ืองเหล่าน้ี
ด้วยกัน ในช่วงท่ีประชาชนเดือดร้อน 
 
ในช่วงฝนตก การใช้รถใช้ถนน ทุกคนใช้ด้วยความระมัดระวังเพิ่มข้ึน และถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่าหงุดหงิดใส่



กัน  รักษาสุขภาพของท่าน และคนในครอบครัว เห็นใจเจ้าหน้าท่ีเขาด้วย  บริษัท-ห้างร้าน ก็ขอให้ดูแลป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ให้แข็งแรง มั่นคง หน่วยงานในท้องท่ี ให้ตรวจสอบต้นไม้ สายไฟ  เสาไฟขนาดใหญ่ โดยเฉพาะต้นไม้ นะ
ครับ ในสวนสาธารณะและเสาไฟฟ้า ตามถนนและชุมชน ป้ายรถเมล์ อย่าให้เกิดเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ ปล่อยให้
เหตุการณ์เกิดข้ึนแล้วก็มาใช้วิธีการแก้ไขทีหลัง  "วัวหายแล้วล้อมคอก" เหมือนเช่นทุกครั้ง  ไม่มีการป้องกันไม่ดี ผม
จะต้องถูกลงโทษ              
  
ขอบคุณครับ ขอให้ "ทุกคน" มีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สวัสดีครับ 
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